

สำเนา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุนทร อาษานอก	ประธานสภา อบต.	สุนทร อาษานอก	
๒	นายอุทัย ภูกลาง	รองประธานสภา อบต.	อุทัย ภูกลาง	
๓	นางทองเจือ ธรรมราม	เลขานุการสภาฯ	ทองเจือ ธรรมราม	
๔	นางพรนิภา พัดศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓	พรนิภา พัดศรี	
๕	นายทงศักดิ์ ทบวัน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔	ทงศักดิ์ ทบวัน	
๖	นายทองพูน ศาสตร์พงษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕	ทองพูน ศาสตร์พงษ์	
๗	นายสมพร มากไธสง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	สมพร มากไธสง	
๘	นางสาวพรนิภา ภูชุม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙	พรนิภา ภูชุม	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสามารถ รัตนเจริญ	นายก อบต.ทุ่งกระเต็น	สามารถ รัตนเจริญ	
๒	นายเลื่อน กรรไตร	รองนายก อบต.ทุ่งกระเต็น	เลื่อน กรรไตร	
๓	นายบรรจง ยวกไธสง	รองนายก อบต.ทุ่งกระเต็น	บรรจง ยวกไธสง	
๔	นางสาวปุณยนุช จอดนอก	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ปุณยนุช จอดนอก	
๕	นายชัยณรงค์ มณีปุ	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	ชัยณรงค์ มณีปุ	
๖	นายเสรีไท ปิตุรงค์	นักจัดการงานทั่วไปฯ	เสรีไท ปิตุรงค์	
๗	นางสาวอรุณา แก้วนาพันธ์	รองปลัด อบต.ทุ่งกระเต็น	อรุณา แก้วนาพันธ์	
๘	นางปุณยวีร์ เกรียงคุณวุฒิ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ปุณยวีร์ เกรียงคุณวุฒิ	
๙	นางรุ่งอรุณ งามพิบูลย์วิชัย	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	รุ่งอรุณ งามพิบูลย์วิชัย	
๑๐	นางสาวศศิปรียา ต้นกระโทก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ศศิปรียา ต้นกระโทก	
๑๑	นางวราภรณ์ พันสมบัติ	พนักงานจ้างทั่วไป	วราภรณ์ พันสมบัติ	
๑๒	นายนาย จอมไธสง	พนักงานจ้างเหมา	นาย จอมไธสง	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นครบองค์ประชุมแล้วนางทองเจือ ธรรมราม ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ได้เชิญประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้เข้าไปนั่งในที่ประชุม และเชิญท่านประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกระเต็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.การเสียชีวิตของบิดาท่านนายอำเภอหนองกุ่ม มีกำหนดมาปฏิบัติงานในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

/๒.การเสียชีวิต...

- ๒. การเสียชีวิตของบิดานางสาวปภาวรินทร์ สะเรียมรัมย์ ตำแหน่ง ครู มีกำหนดมาปณกิจในวัน
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
- ๓. การเสียชีวิตของนายคุณ ทองดวง ผู้ใหญ่บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๖ มีกำหนดมาปณกิจในวัน
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
- ๔. สถานการณ์โควิด ๑๙ ที่กำลังแพร่ระบาดวันละไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ คน กระทรวง
สาธารณสุขแนะนำให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ ๔ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
- ๕. ท้องถิ่นอำเภอหนองกี่แจ้งการส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายในวันที่
๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งกระเต็น ครั้งที่แล้ว (การประชุมสภาอบต.
ทุ่งกระเต็น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๕)

มติที่ประชุม -ที่ประชุมสภาฯ มีมติ ดังนี้

รับรองรายงานการประชุม	จำนวน ๖ เสียง
ไม่รับรองรายงานการประชุม	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภา ๕.๑ การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการสานพลังชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสังคม
น่าอยู่

นางสาววิราวรรณ หงส์ธัมรงค์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอรายงานการดำเนินงานศูนย์จัดการเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น
งวดที่ ๖ (๑๖ กันยายน ๒๕๖๕-๑๕ มกราคม ๒๕๖๖) การปรับแผนจากสถานการณ์ความ
ไม่ปกติเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ศูนย์จัดการเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ร่วมกับ อบต.เครือข่าย ในการควบคุมสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-๑๙ เกิดรูปธรรมการพัฒนาวัตกรรมการจัดการตนเองของเครือข่ายจน
เกิดเป็นองค์ความรู้การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชุมชน อย่างน้อย ๓ ประเด็น ต่อ อบท.
รวม ๓ ประเด็น

๑. การรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

๑) การรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

๒) การควบคุมการบริโภคยาสูบและสารเสพติด การลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และอุบัติเหตุจราจร

๓) ประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารปลอดภัย การควบคุมโรคเรื้อรังชุมชน การ
พัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย

-ประเด็นการควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชน ทำให้เครือข่ายได้มีการบริหารจัดการในการสร้าง
สุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ที่จะทำให้
การจัดบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างครบถ้วน ทันท่วงทีในสถานการณ์โควิด-๑๙

/-ประเด็นเกษตร...

-ประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารปลอดภัย การจัดการอาหารชุมชน มาให้พื้นที่ได้
สร้างอาหารในชุมชน สร้างความมั่นคงด้านอาหารที่ปลอดภัยดีต่อสุขภาพของในชุมชน
-ประเด็นการพัฒนากระบวนการดูแลเด็กปฐมวัย ส่งเสริมให้เครือข่ายได้ เฝ้าระวังป้องกันเด็ก
ในสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙

๒.ศจค.อบต.ทุ่งกระเต็น ได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับ อบต.เครือข่ายในการจัดทำข้อมูล
ตำบล (TCNAP) และการทำวิจัยชุมชน (RECAP)

๓.ศจค.อบต.ทุ่งกระเต็นได้ดำเนินการร่วมกับอบต.เครือข่ายขับเคลื่อนการควบคุมการ
บริโภคยาสูบและสารเสพติด การลดการบริโภคยาสูบและสารเสพติด การลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุจราจร ทั้งกิจกรรมการรณรงค์ อบรม สร้างบุคคล
ต้นแบบการลดยาสูบ การดื่ม สร้างความเข้าใจและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่ม
แอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนประชาชนของประชาชนในพื้นที่แต่ละตำบล

๔.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ ศจค.ทุ่งกระเต็น ภายใต้หลักสูตรสานพลังชุมชน
ท้องถิ่นร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ อบต. ๑๔ แห่ง ๔๒๐ คน

-วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑ หลักสูตร แลกเปลี่ยน Sharing สร้างการเรียนรู้และ
จัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน

-วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ หลักสูตร การอบรม Training เราชนะ NCD

-วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๓ หลักสูตร ฝึกปฏิบัติ Work shop การดูแลเด็ก
ปฐมวัยโดยชุมชนและการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์

-วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๔ หลักสูตร ฝึกปฏิบัติ Work shop การบริหารจัดการ
ขยะและเกษตรกรรมยั่งยืน

ศจค.ทุ่งกระเต็น ภายในเดือนธันวาคม จะดำเนินกิจกรรมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนและ
อาหารปลอดภัยในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และจำดำเนินการส่งเสริมการส่งเสริม
การเรียนรู้เด็กปฐมวัยด้วยแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และจะดำเนินการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามภาค

-รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

นายวิฑูรย์ ทนกระโทก
นายช่างโยธา

เรื่องอื่นๆ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมขอชี้แจงการแก้ไขแบบแปลนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านใหม่สระขุด หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ดังนี้

๑. แก้ไขขนาดความกว้างของถนนในช่วงที่ ๓ จากเดิม ๕.๐๐ เมตร เป็น ๔.๕๐ เมตร

๒. แก้ไขความหนาของผิวจราจรบางช่วง จากเดิมหนา ๐.๑๐ เมตร เป็น ๐.๒๐ เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ลบ.ม. ตามแบบที่กำหนด

ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างช่วงที่ ๓ ยังคงไว้ซึ่งปริมาตรของดินลูกรังที่มีการบด
ทับเท่าเดิม จึงไม่ทำให้มูลค่าของงานมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับการทำกิจการนอกเขต (ดำเนินการก่อสร้างนอกเขตพื้นที่) อบต.ทุ่งกระเต็น
บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรีและพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

ท่าโพธิ์ชัย สืบเนื่องจากกองช่างได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯให้สำรวจพื้นที่ถนนพบว่า
มี ๒ เส้น ซึ่งอยู่นอกเขตรับผิดชอบของเราแต่คนที่ใช้ประโยชน์จากถนนดังกล่าวส่วนใหญ่

ก็เป็นคนในตำบลทุ่งกระเต็น ได้แก่ เส้นอ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็น เส้นหมู่ที่ ๙ บ้านใหม่
สระซุด สายนาเกษตรบอย เขตเทศบาลตำบลดอนอะรางและเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ
ขุนศรีขอน้ำเรียนสภาให้ทราบครับ

นายก อบต.๗

สำหรับถนนนอกเขตผมได้หารือกับนายกเทศมนตรีตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรีแล้วทางนั้นจะ
ดำเนินการในเขตของเขาเองส่วนต่อมาเป็นเขตของเทศบาลตำบลดอนอะรางเราจะต้อง
ขออนุญาตเทศบาลตำบลดอนอะรางด้วย ส่วนเส้นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
ชัย ทางนายกฯเขาจะตรวจสอบดูงบประมาณก่อนว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ แต่
เราจะต้องทำหนังสือขออนุญาตทำกิจการนอกเขตไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
ชัยด้วย ผมขอมอบหมายให้กองช่างดำเนินการและจะเสนอญัตติต่อสภาเพื่อขออนุมัติการ
ทำกิจการนอกเขตในคราวประชุมครั้งถัดไป

นางสาวอรุณา แก้วนาพันธ์
รองปลัด อบต.๗

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการ
ร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ
กิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของตน

ขอแจ้งให้สภาทราบแต่ยังมีได้ขอมมติคะ หากจะดำเนินการจริงๆจะเสนอเข้าสู่
สภาอีกครั้ง ขอประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน และจะขออนุมัติจากสภาแจ้งของพื้นที่
ก่อน สำหรับเรื่องที่ต้องถิ่นอำเภอแจ้งให้เร่งรัดดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ปี ๒๕๖๗ โดยลงในระบบSOLA ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๖๕ และเอกสารที่กองช่างเตรียมไว้จะส่งจังหวัดภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม
๒๕๖๕ คะ

นายทองพูน ศาสตร์พงษ์ ผมขอสอบถามกองช่างเรื่องถนนเส้น ม.๓ ถึงบ้านคูขาดน้อย จะทำโครงการต่อหรือไม่
ส.อบต.ม.๕

นายวิฑูรย์ ทนกระโทก
นายช่างโยธา

เราได้ดำเนินการของบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๗ โครงการ

๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
บร.ถ.๑๐๑-๐๐๕ สายทางบ้านสระซุด หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
เชื่อมต่อกับถนนสายทางบ้านโคกกระพี ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง
๔ เมตร ยาว ๒,๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๘๐ ตารางเมตร
งบประมาณ ๗,๒๘๖,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
บร.ถ.๑๐๑-๐๐๓ สายทางบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
เชื่อมต่อกับถนนสายทางบ้านคูขาดน้อย ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง
๔ เมตร ยาว ๒,๐๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๒๐ ตารางเมตร
งบประมาณ ๖,๕๓๖,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
บร.ถ.๑๐๑-๐๐๙ สายทางบ้านสระโบราณ หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
เชื่อมต่อกับถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๐๑-๐๐๓ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓

/ต.ทุ่งกระเต็น...

๓.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ผิวจรรยากว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๓๕๐ ตารางเมตร ๕๘๓๒๐๐๐

๔.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจรรยาแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๐๑-๐๐๔ สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เชื่อมต่อกับถนนสายทางบ้านโคกแสงทอง ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ผิวจรรยากว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๖,๔๕๕,๐๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจรรยาแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๐๑-๐๑๔ สายทางบ้านน้อยหนองหัวหมู หมู่ที่ ๘ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เชื่อมต่อกับถนนสายทางบ้านโคกแสงทอง ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ผิวจรรยากว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๕,๙๕๑,๐๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจรรยาแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๐๑-๐๑๕ สายทางบ้านใหม่สระขุด หมู่ที่ ๙ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เชื่อมต่อกับถนนสายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕ ต.ดอนอระยาง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ผิวจรรยากว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๗,๔๘๔,๐๐๐ บาท

๗.โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ กล้องวงจรปิดจำนวน ๘ ตัว ได้รับมาตรฐาน จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม งบประมาณ ๘๓,๐๐๐ บาท

นางสาวอรุณา แก้วนาพันธ์
รองปลัดฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและคณะผู้บริหารทุกท่านด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลโดยการขึ้นทะเบียนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดให้ดำเนินการทุกครัวเรือนของอบต.ทุ่งกระเต็นก็ได้จัดทำถังขยะเปียก ๒ แห่ง ที่ ศพด.วัดสระขุดเพื่อเป็นต้นแบบและรายงานให้จังหวัดทราบ


นายเสรีไท พิตรรงค์
นักจัดการงานทั่วไป
ประธานสภา
มติที่ประชุม
ประธานสภา


สำหรับโครงการที่เรากำลังดำเนินการผมจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไปครับ


มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือเสนอเรื่องใดอีกไหมครับ
-ไม่มี-


ถ้าที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามเรื่องอะไรอีกผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ผู้เข้าร่วมประชุม และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นเพียงเท่านี้ครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๕ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกการประชุม
(นางทองเจือ กระราม)
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งกระเต็น

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพรนิภา ภูชุม)
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ ๙

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอุทัย ภูหลาบ)
รองประธานสภา อบต.ทุ่งกระเต็น

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุนทร อาชานอก)
ประธานสภา อบต.ทุ่งกระเต็น

- สภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น
สมัย.....สาม.....สมัยที่ ๑.....ครั้งที่.....๑.....เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายสุนทร อาชานอก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น